
Arolwg Hawdd ei Ddeall

Yn byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful

Dywedwch wrthyn ni beth rydych chi’n ei feddwl

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan Data Cymru. Mae’n 
fersiwn hawdd ei ddeall o’r ‘Arolwg Cenedlaethol o Breswylwyr’.
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Sut i ddefnyddio’r arolwg yma

Dyma arolwg hawdd ei ddeall. Os ydych chi angen 
help i’w ddarllen, gofynnwch i rywun rydych yn ei 
adnabod.

Lle mae’r ddogfen yn dweud ni, mae hyn yn 
meddwl Data Cymru. Am fwy o wybodaeth, 
cysylltwch â:

Gwefan:	 www.data.cymru/cym

E-bost:	 ymholiadau@data.cymru

Ffôn:	 029 2090 9500

Mae Hawdd ei Ddeall Cymru wedi gwneud y 
ddogfen yma yn hawdd ei deall gan ddefnyddio 
Photosymbols. I ddweud wrthyn ni beth rydych 
chi’n feddwl am y fersiwn hawdd ei ddeall yma, 
cliciwch yma. 

Rhif trwydded Photosymbols 403527247

https://www.data.cymru/cym/
mailto:ymholiadau%40data.cymru?subject=
https://www.ldw.org.uk/cy/hawdd-ei-ddeall-cymru/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://app.photosymbols.com/qr/403527247?token=7adf38b5d9cb492ac081fe722441ad0ecc3850dadcb93504765490dfa71d34f1
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Am ein harolwg

Data Cymru ydyn ni.

Fe wnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
ofyn i ni wneud yr arolwg yma.

Rydyn ni yn gofyn yr un cwestiynau mewn llawer o 
ardaloedd ar draws Cymru. 

Mae 37 o gwestiynau yn yr arolwg yma. Mae rhai 
cwestiynau wedi’u rhannu’n wahanol rannau. 
Efallai y bydd yn cymryd amser i weithio drwy’r holl 
gwestiynau.

Rydych chi’n gallu cadw eich atebion a dod yn ôl 
atyn nhw os ydych chi angen seibiant.
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Mae eich llais chi yn bwysig

Arolwg o bobl sy’n byw yng Nghyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ydy hwn.

Drwy ateb y cwestiynau, fe fyddwch chi yn ein helpu 
ni i ddeall:

• Beth sy’n bwysig i chi

• Eich profiad o’ch ardal leol

• Sut rydych chi’n cysylltu â’r cyngor

• Beth ydych chi’n ei feddwl o’r cyngor.

Mae beth rydych chi’n feddwl yn helpu i lunio eich 
ardal a’ch gwasanaethau lleol. Gofynnwch i’ch 
teulu, ffrindiau a chymdogion wneud yr arolwg yma 
hefyd.
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Sut fyddwn ni yn defnyddio 
eich data  

Dim ond Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a 
Data Cymru fydd yn gweld gwybodaeth sydd yn 
gallu eich adnabod chi. 

Fe fyddwn ni yn cadw eich gwybodaeth am 3 
blynedd o’r amser y bydd yr arolwg yn cau.

Fe fyddwn ni yn cadw eich data yn gyfrinachol. Fe 
fyddwn ni yn dilyn y deddfau:

• Deddf Diogelu Data 2018

• Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol y Deyrnas
Unedig.
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Mae polisi preifatrwydd Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful ar eu gwefan.

Mae polisi preifatrwydd Data Cymru ar ein gwefan.

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/DataProtectionandFreedomofInformation/DataProtection/DataProtection.aspx
https://www.merthyr.gov.uk/council/data-protection-and-freedom-of-information/privacy-notices/?lang=cy-GB&
https://www.data.cymru/cym/privacy-policy
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Cwblhau’r arolwg

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth, neu os ydych 
chi angen help i lenwi’r arolwg.

E-bost:	 ymholiadau@data.cymru

Ffôn:	 029 2090 9500

Os nad ydych chi yn byw yn ardal Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, peidiwch 
â gwneud yr arolwg yma�  

mailto:ymholiadau%40data.cymru?subject=
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Cwestiynau

Lle rydych chi

1.	Beth ydy eich cod post? 
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Am eich ardal leol

Mae’r rhan yma yn gofyn am yr ardal o fewn taith 
gerdded 15 munud o’ch cartref.

2.	Sut ydych chi’n teimlo am eich ardal leol 
fel lle i fyw? 

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Ddim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn
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3.	Ydych chi yn cytuno neu’n anghytuno â’r 
datganiadau yma am eich ardal leol?

Mae pobl yn fy ardal leol yn dod ymlaen yn 
dda ac yn helpu ei gilydd

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac yn anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod
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Mae pobl yn fy ardal leol yn gweithio 
gyda’i gilydd i wella’r ardal

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac yn 
anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod
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Rydw i’n teimlo’n rhan o fy ardal leol

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac yn anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod
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Mae fy ardal leol yn derbyn gofal da

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac yn 
anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod
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Mae fy ardal leol yn lân

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac yn anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod



Tudalen 16

Mae ansawdd aer yn fy ardal leol yn dda

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac yn 
anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod
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Mae digon o fannau gwyrdd yn fy ardal 
leol

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac yn anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod



Tudalen 18

4.	Pa mor ddiogel ydych chi’n teimlo y tu allan 
yn eich ardal leol pan mae’n olau yn ystod y 
dydd? 

Anniogel iawn

Eithaf anniogel

Dim yn ddiogel nac yn anniogel

Yn weddol ddiogel

Yn ddiogel iawn 
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5.	Pa mor ddiogel ydych chi’n teimlo y tu 
allan yn eich ardal leol pan fydd hi’n 
dywyll? 

Anniogel iawn

Eithaf anniogel

Dim yn ddiogel nac yn anniogel

Yn weddol ddiogel

Yn ddiogel iawn 

6.	Fyddech chi’n argymell i bobl fyw yn ardal 
eich cyngor?

Ie

Na
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Am eich cyngor lleol 

Mae cynghorau lleol yn darparu llawer o 
wasanaethau ac yn cynrychioli eich cymuned. Yng 
Nghymru, mae cynghorau’n darparu dros 700 o 
wasanaethau lleol.

7.	Sut ydych chi’n teimlo am y ffordd mae eich 
cyngor lleol yn rhedeg pethau?

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn
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8.	Dywedwch faint rydych chi’n meddwl mae’r 
cyngor fel arfer yn:

Darparu gwasanaethau o ansawdd uchel?

Dim o gwbl

Dim llawer

Eithaf tipyn

Llawer iawn

Dim yn gwybod

Darparu gwerth am arian?

Dim o gwbl

Dim llawer

Eithaf tipyn

Llawer iawn

Dim yn gwybod
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Gwrando ar breswylwyr wrth wneud 
penderfyniadau?

Dim o gwbl

Dim llawer

Eithaf tipyn

Llawer iawn

Dim yn gwybod

Gweithredu ar bryderon pobl leol?

Dim o gwbl

Dim llawer

Eithaf tipyn

Llawer iawn

Dim yn gwybod
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9.	Pa mor hapus neu anhapus ydych chi gyda’r 
gwasanaethau yma?

Addysg - pethau fel ysgolion, trafnidiaeth 
ysgol, addysg oedolion

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn

Dim yn gwybod
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Tai - pethau fel tai cyngor, cymorth 
digartrefedd

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn

Dim yn gwybod
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Gwasanaethau cymdeithasol - pethau 
fel cymorth a gofal i blant, pobl anabl ac 
oedolion sy’n agored i niwed

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn

Dim yn gwybod
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Priffyrdd a thrafnidiaeth - pethau fel ffyrdd, 
traffig, llwybrau beic, llwybrau troed

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn

Dim yn gwybod
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Rheoli gwastraff - pethau fel casglu 
gwastraff, ailgylchu, canolfannau ailgylchu

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus neu’n anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn

Dim yn gwybod
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Gwasanaethau hamdden, diwylliannol a 
thwristiaeth - pethau fel llyfrgelloedd, 
canolfannau hamdden, lleoliadau 
celfyddydol

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn

Dim yn gwybod
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Iechyd a gwasanaethau amgylcheddol - 
pethau fel diogelwch bwyd, rheoli llygredd, 
llifogydd, iechyd a diogelwch

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn

Dim yn gwybod
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Cynllunio a rheoli adeiladau – pethau 
fel adeiladau newydd, gofalu am hen 
adeiladau, diogelwch adeiladau

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn

Dim yn gwybod
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Datblygiad economaidd – pethau fel 
cymorth cyflogaeth, busnes newydd, 
twristiaeth

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn

Dim yn gwybod
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Cysylltu â’r cyngor 

10.	Pa mor dda mae’ch cyngor lleol yn dweud 
wrth bobl am ei wasanaethau?

Dim yn dda o gwbl

Dim yn dda iawn

Yn weddol dda

Da iawn

Dim yn gwybod
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11.	Ydych chi yn cytuno neu’n anghytuno â’r 
datganiadau yma:

Mae cysylltu â’r cyngor yn syml

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod
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Mae cael gwybodaeth am wasanaethau’r 
cyngor yn hawdd

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod
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Mae Staff y cyngor yn gyfeillgar

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod
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Mae’r cyngor yn dweud wrth bobl pa mor 
dda mae’n gwneud pethau

Anghytuno’n gryf

Anghytuno ychydig

Dim yn cytuno nac anghytuno

Cytuno ychydig

Cytuno’n gryf

Dim yn gwybod
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12.	Oes yna wasanaethau’r cyngor yn: 

Eich dewis iaith? 

Bob amser

Weithiau

Byth

Dim yn gwybod

Fformat y gallwch ei ddefnyddio? Er 
enghraifft, mae’n hawdd ei ddeal.

Bob amser

Weithiau

Byth

Dim yn gwybod
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13.	Sut ydych chi’n hoffi cael gwybodaeth gan 
eich cyngor lleol?

Ticiwch hyd at 3 blwch i ddangos sut rydych chi eisiau 
cael gwybodaeth.

Efallai na fydd rhai o’r ffyrdd yma yn cael eu 
defnyddio nawr, ond rydyn ni eisiau gwybod beth 
fyddech chi’n ei hoffi.

Gwefan y cyngor

Ap y cyngor - ar eich ffôn neu dabled

Fy Nghyfrif - gwasanaeth y cyngor ar-lein

X – roedd yn arfer cael ei alw’n Twitter

Facebook

Instagram
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Cylchlythyr digidol – wedi’i anfon drwy 
e-bost

Cylchlythyr papur - wedi’i anfon drwy’r post

Hwb cymunedol lleol

Papur newydd

Clywed gan bobl eraill

Arall. (Dywedwch wrthyn ni isod. Peidiwch â 
rhoi unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch 
chi neu unrhyw un arall yn y blwch):
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14.	Pa mor hawdd ydych chi’n dod o hyd i’r 
pethau cyngor yma:

Talu Treth y Cyngor

Yn anodd iawn

Yn weddol anodd

Dim yn hawdd nac yn anodd

Yn weddol hawdd

Hawdd iawn

Dydy e ddim yn berthnasol i mi
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Talu trethi busnes - mae hyn fel treth mae’n 
rhaid i rai busnesau ei thalu

Yn anodd iawn

Yn weddol anodd

Dim yn hawdd nac yn anodd

Yn weddol hawdd

Hawdd iawn

Dydy e ddim yn berthnasol i mi
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Archebu’r ganolfan gwastraff ac ailgylchu

Yn anodd iawn

Yn weddol anodd

Dim yn hawdd nac yn anodd

Yn weddol hawdd

Hawdd iawn

Dydy e ddim yn berthnasol i mi
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Gofyn am finiau newydd 

Yn anodd iawn

Yn weddol anodd

Dim yn hawdd nac yn anodd

Yn weddol hawdd

Hawdd iawn

Dydy e ddim yn berthnasol i mi
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Gwneud cais cynllunio neu roi sylwadau 
arno

Yn anodd iawn

Yn weddol anodd

Dim yn hawdd nac yn anodd

Yn weddol hawdd

Hawdd iawn

Dydy e ddim yn berthnasol i mi



Tudalen 45

Gwneud cais am le yn yr ysgol

Yn anodd iawn

Yn weddol anodd

Dim yn hawdd nac yn anodd

Yn weddol hawdd

Hawdd iawn

Dydy e ddim yn berthnasol i mi
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Rhoi gwybod am dyllau yn y ffordd

Yn anodd iawn

Yn weddol anodd

Dim yn hawdd nac yn anodd

Yn weddol hawdd

Hawdd iawn

Dydy e ddim yn berthnasol i mi
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Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon. Mae 
hyn yn meddwl dod o hyd i wastraff wedi’i 
ddympio a dweud wrth y cyngor. 

Yn anodd iawn

Yn weddol anodd

Dim yn hawdd nac yn anodd

Yn weddol hawdd

Hawdd iawn

Dydy e ddim yn berthnasol i mi
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15.	Ydych chi wedi ceisio cysylltu â’ch cyngor 
lleol yn ystod y 12 mis diwethaf? 

Ydw (Ewch i gwestiynau 14A a 
14B)

Nac ydw (ewch i gwestiwn 15) 

15.	A) Sut wnaethoch chi gysylltu â’ch cyngor 
lleol ddiwethaf? (Dewiswch bob un sy’n 
berthnasol)

Fe wnes i anfon e-bost at y cyngor

Fe wnes i ffonio’r cyngor

Fe wnes i lenwi ffurflen ar-lein

Fe wnes i gysylltu â’r cyngor ar gyfryngau 
cymdeithasol

Fe wnes i gysylltu â swyddog cyngor
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Fe wnes i gysylltu â fy nghynghorydd lleol

Fe wnes i gysylltu â swyddog etholedig arall (fel 
AS, AS)

Fe wnes i fynychu neu ymateb i ymgynghoriad

Fe wnes i fynd i gyfarfod o’r cyngor

Fe wnes i fynd i gyfarfod fy Nghyngor Tref neu 
Gymuned

Fe wnes i fynd i gyfarfod cyhoeddus neu 
gymunedol

Fe wnes i lofnodi deiseb

Arall (dywedwch wrthyn ni isod. Peidiwch â 
rhoi unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch 
chi na neb arall yn y blwch):
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15.	B) Pa mor hapus oeddech chi gyda’r ffordd 
y gwnaeth y cyngor ddelio â’ch ymholiad? 
Hyd yn oed os nad oedd y canlyniad beth 
roeddech ei eisiau.

Anhapus iawn

Yn weddol anhapus

Dim yn hapus nac yn anhapus

Yn weddol hapus

Hapus iawn
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16.	Oeddech chi’n gwybod eich bod chi’n gallu 
mynd i gyfarfodydd y cyngor yn bersonol 
neu ar-lein?

Oeddwn

Nac oeddwn
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17.	Faint ydych chi’n ymddiried yn eich cyngor 
lleol?

Dim o gwbl 

Dim llawer 

Ychydig

Llawer

Dim yn gwybod
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Cymryd rhan yn eich cymuned

18. Oes gennych chi ddiddordeb mewn 
cymryd rhan mewn gweithgareddau neu 
ddigwyddiadau yn eich cymuned?

Dim diddordeb o gwbl (Ewch i 
gwestiwn 18C)

Dim llawer o ddiddordeb (Ewch i 
gwestiwn 18C)

Ddim â diddordeb nac yn ddi-
ddiddordeb (Ewch i gwestiwn 
18C)

Eithaf diddordeb (Ewch i 
gwestiynau 18A a 18B)

Diddordeb mawr (Ewch i 
gwestiwn 18A a 18B)
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18A. Beth sy’n gwneud i chi fod eisiau cymryd 
rhan mewn gweithgareddau cymunedol? 
(Dewiswch bopeth sy’n berthnasol)

I roi’r gorau i deimlo’n unig

I ddysgu pethau newydd neu gael profiad 
gwaith

I gael hwyl a chwrdd â ffrindiau newydd

 I helpu rhywun neu rywbeth rydw i’n poeni 
amdano

I deimlo’n well ac yn fwy hyderus

I helpu i wneud fy nghymuned yn well
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I rannu’r pethau rydw i’n eu gwybod ac yn 
gallu eu gwneud

Arall (dywedwch wrthyn ni isod. Peidiwch 
â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol 
amdanoch chi neu unrhyw un arall yn y 
blwch):
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18B. Pa fath o weithgareddau ydych chi’n 
eu hoffi fwyaf? (Dewiswch bopeth sy’n 
berthnasol)

Celfyddydau a diwylliant (fel mynd i 
gyngherddau a chelf a chrefft)

Cyfarfodydd cymunedol (siarad am eich 
ardal leol)

Dysgu a hunan-wella (fel gweithdai neu 
ddosbarthiadau)

Gweithgareddau ffydd neu grefyddol

Codi arian neu ddigwyddiadau elusennol

Grwpiau cerddoriaeth, dawns neu actio (fel 
corau, bandiau, clybiau drama)

Gweithgareddau awyr agored (fel glanhau 
parc, casglu sbwriel, neu ddigwyddiadau 
gardd)
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Gweithgareddau ysgol

Grwpiau cymdeithasol (fel clybiau llyfrau 
neu grwpiau gemau)

Chwaraeon

Gwirfoddoli (fel helpu mewn digwyddiadau)

Arall (dywedwch wrthym isod): 
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18C. Os nad ydych chi’n cymryd rhan mewn 
gweithgareddau cymunedol, dywedwch pam? 
(Dewiswch bopeth sy’n berthnasol).

Mae’n rhaid i mi ofalu am rywun

Does gen i ddim digon o arian

Mae’n anodd cyrraedd yno neu mae teithio 
yn anodd

Dydw i ddim yn teimlo’n rhan o’r gymuned

Dydw i ddim yn teimlo bod angen i mi 
gymryd rhan

Dydw i ddim yn gwybod beth sy’n digwydd 
na sut i ymuno

Dydw i ddim yn hoffi’r pethau sydd ar gael
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Does gen i ddim amser

Does gen i neb i fynd gyda fi

Dydw i ddim yn gallu oherwydd fy iechyd 
neu anabledd

Arall (dywedwch wrthym isod) 
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19. Fyddech chi’n ymuno â gweithgareddau 
cymunedol pe bydden nhw’n cyd-fynd â’ch 
diddordebau?

Annhebygol iawn (Ewch i 
gwestiwn 20)

Eithaf annhebygol (Ewch i 
gwestiwn 20)

Ddim yn debygol nac yn 
annhebygol (Ewch i gwestiwn 20)

Eithaf tebygol (Ewch i gwestiwn 
19A)

Yn debygol iawn (Ewch i gwestiwn 
19A)
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19A. Pa bethau yn eich cymuned ydych chi’n 
poeni fwyaf amdanyn nhw? Rhowch y rhifau 1 i 9 
yn y blychau isod.

1 = pwysicaf i chi. 9 = lleiaf pwysig i chi

Teithio llesol (llwybrau ar gyfer cerdded neu 
feicio)

Celfyddydau a diwylliant

Glanhau mannau awyr agored

Adeiladau cymunedol (fel llyfrgelloedd)

Dysgu (fel dosbarthiadau nos)

Natur a bywyd gwyllt

Ardaloedd chwarae a chaeau chwaraeon

Cymuned ddiogel a chyfeillgar

Cymuned brysur
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Etholiadau’r cyngor

Etholiadau cynghorau lleol ydy pan fyddwch chi’n 
pleidleisio dros rywun i fod yn gynghorydd ar gyfer 
eich ardal.

20. Ydych chi wedi pleidleisio yn eich etholiad 
cyngor diwethaf?

Ydw (Ewch i gwestiwn 21)

Nac ydw (Ewch i gwestiwn 20A)

Doedd dim pleidlais yn fy ardal i 
oherwydd dim ond 1 ymgeisydd 
oedd (Ewch i gwestiwn 21)

Dim yn gwybod (Ewch i gwestiwn 
21)

Dim eisiau dweud
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20A. Pam na wnaethoch chi bleidleisio? 
(Dewiswch bopeth sy’n berthnasol)

Doeddwn i ddim yn hoffi unrhyw un o’r 
bobl roeddwn ni’n gallu pleidleisio drostyn 
nhw

Doeddwn i ddim yn gwybod pwy roeddwn 
i’n gallu pleidleisio drostyn nhw na beth 
roedden nhw eisiau ei wneud

Doeddwn i ddim yn gwybod bod etholiad

Doeddwn i ddim yn meddwl bod fy 
mhleidlais yn bwysig

Dydw i ddim yn pleidleisio nac yn poeni am 
etholiadau

Dydw i ddim yn gwybod digon am 
wleidyddiaeth leol

Dydw i ddim yn deall sut i bleidleisio

Roeddwn i ffwrdd ar ddiwrnod y pleidleisio

Roeddwn i’n sâl neu’n brysur



Tudalen 64

Doedd y lle roedd rhaid i mi bleidleisio ddim 
yn hygyrch i mi

Arall (dywedwch wrthyn ni isod) 

21. Ydych chi’n helpu eich cynghorydd lleol 
drwy ymgyrchu? Mae ymgyrchu yn meddwl 
pethau fel dosbarthu taflenni.

Ydw

Nac ydw

Mae’n dibynnu pwy ydy’r 
cynghorydd lleol neu beth ydy’r 
materion
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Eich cynghorydd lleol  

Mae cynghorwyr lleol yn cael eu hethol i: 

•	 Cynrychioli eu cymuned leol.

•	 Penderfynu sut mae’r cyngor yn darparu ac yn talu 
am wasanaethau lleol.

•	 Gweithio gyda staff y cyngor i wneud yn siŵr eu 
bod yn darparu gwasanaethau’n dda. 

•	 Helpu pobl a grwpiau gyda’u problemau.

22.	Faint oeddech chi’n ei wybod am beth mae 
cynghorwyr lleol yn ei wneud?

Roeddwn i’n gwybod popeth ar y 
rhestr

Roeddwn i’n gwybod rhai ar y 
rhestr

Doeddwn i ddim yn gwybod dim 
ar y rhestr
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23.	Ydych chi’n gwybod pwy ydy eich 
cynghorydd lleol? 

Ydw

Nac ydw

24.	Ydych chi erioed wedi ceisio cysylltu â’ch 
cynghorydd lleol?

Ydw (Ewch i gwestiynau 24A)

Nac ydw (Ewch i gwestiwn 25) 
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24.	A) Pa mor hawdd oedd hi i gysylltu â’ch 
cynghorydd lleol?

Anodd iawn

Gweddol anodd

Dim yn hawdd nac yn anodd

Eithaf hawdd

Hawdd iawn

Dim yn gwybod
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25.	Sut ydych chi’n hoffi cysylltu â’ch 
cynghorydd lleol?

Ticiwch hyd at 3 blwch i ddangos sut rydych chi eisiau 
cysylltu â nhw.

Efallai na fydd rhai o’r ffyrdd yma yn cael eu 
defnyddio nawr, ond rydyn ni eisiau gwybod beth 
fyddech chi’n ei hoffi.

E-bost

Galwadau ffôn

Negeseuon testun neu WhatsApp

Llythyrau yn y post

Gwefan y cyngor, canolfan gyswllt neu 
dderbynfa

Yn bersonol - mewn galw heibio neu 
gymorthfeydd
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X – roedd yn arfer cael ei alw’n Twitter

Facebook

Instagram

Arall. (Dywedwch wrthyn ni isod. Peidiwch 
â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol 
amdanoch chi neu unrhyw un arall yn y 
blwch):
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Amdanoch chi 

Mae cwestiynau amdanoch chi yn y rhan yma. Fe 
fydd yn cymryd tua 5 munud i’w orffen. Mae eich 
atebion yn bwysig i’n helpu ni i weld os oes gan 
wahanol bobl wahanol farn a phrofiadau.

26.	 Beth yw eich oedran?

16 i 24

25 i 34

35 i 44

45 i 54

55 i 64

65 i 74

75 i 84

85 oed neu’n hŷn

Dim eisiau dweud  
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27.	 Beth ydy eich rhyw? 

Benyw

Gwryw  

Dim eisiau dweud

28.	Ydy eich rhywedd yr un fath â’ch rhyw chi 
wedi’i gofrestru adeg geni?

Ydy (Ewch i gwestiwn 22)

Nac ydy (Ewch i gwestiwn 21A)

Dim eisiau dweud (Ewch i gwestiwn 22)
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28.	A) Sut fyddech chi’n disgrifio eich rhywedd? 
Peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol 
am neb arall yn y blwch.

29.	Beth sy’n disgrifio eich rhywioldeb orau? 

Heterorywiol neu’n Syth

Hoyw neu Lesbiaidd

Deurywiol

Arall

Dim eisiau dweud
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30.	Sut fyddech chi’n disgrifio eich hunaniaeth 
genedlaethol? Mae hunaniaeth 
genedlaethol yn meddwl teimlo fel eich 
bod yn perthyn i wlad.

Dewiswch bopeth sy’n berthnasol.  

Cymreig

Seisnig

Albanaidd

Gogledd Iwerddon

Prydeinig

Arall (dywedwch wrthyn ni isod. Peidiwch 
â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol 
amdanoch chi na neb arall yn y blwch): 

Dim eisiau dweud
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31.	Beth ydy eich cefndir neu grŵp ethnig? 

Dewiswch 1 opsiwn. 

Gwyn:

Cymreig / Seisnig / Albanaidd / Gogledd 
Iwerddon / Prydeinig

Gwyddelig

Sipsiwn neu Deithwyr Gwyddelig

Unrhyw gefndir Gwyn arall (rhowch 
wybod i ni isod. Peidiwch â rhoi unrhyw 
wybodaeth bersonol am neb arall yn y 
blwch)
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Grwpiau ethnig Cymysg / Lluosog:

Gwyn a Du Caribïaidd

Gwyn a Du Affricanaidd

Gwyn ac Asiaidd

Unrhyw gefndir ethnig Cymysg / Lluosog 
arall (rhowch wybod i ni isod. Peidiwch â 
rhoi unrhyw wybodaeth bersonol am neb 
arall yn y blwch)
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Asiaidd / Asiaidd Prydeinig:

Indiaidd

Pacistanaidd

Bangladeshaidd

Tseiniaidd

Unrhyw gefndir Asiaidd arall (rhowch 
wybod i ni isod. Peidiwch â rhoi unrhyw 
wybodaeth bersonol am neb arall yn y 
blwch)



Tudalen 77

Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du 
Prydeinig:

Affricanaidd

Caribî

Unrhyw gefndir Du / Affricanaidd / 
Caribïaidd arall (dywedwch wrthyn ni 
isod. Peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth 
bersonol am neb arall yn y blwch)
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Grŵp ethnig eraill:

Arabaidd

Unrhyw grŵp ethnig arall (rhowch wybod i 
ni isod. Peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth 
bersonol am neb arall yn y blwch)

Dim eisiau dweud
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32.	Oes gennych chi unrhyw gyflyrau iechyd 
neu salwch sy’n para neu mae disgwyl 
iddyn nhw bara 12 mis neu fwy? Meddyliol 
neu gorfforol.

Oes (Ewch i gwestiwn 25A)

Nac oes (Ewch i gwestiwn 26)

Dim eisiau dweud (Ewch i gwestiwn 26) 

32.	A) Ydy unrhyw un o’ch cyflyrau neu salwch 
yn gwneud bywyd bob dydd yn fwy anodd?  

Ydy, llawer 

Ydy, ychydig

Nac ydy 

Dim eisiau dweud
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33.	 Beth ydy eich crefydd? 

Dim crefydd

Cristion

Bwdhaidd

Hindŵaidd

Iddewig

Mwslim

Sikh

Unrhyw grefydd arall (rhowch wybod i ni 
isod): 

Dim eisiau dweud
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34.	Ydych chi’n gallu deall, siarad, darllen neu 
ysgrifennu Cymraeg? Dewiswch bopeth 
sy’n berthnasol

Deall Cymraeg llafar

Siarad Cymraeg

Darllen Cymraeg

Ysgrifennu Cymraeg

Dydw i ddim yn siarad Cymraeg

Dim eisiau dweud
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35.	Pa iaith fyddai’n well gennych chi ei 
defnyddio? 

Cymraeg

Saesneg

Arall (dywedwch wrthyn ni isod):

Dim eisiau dweud
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Am yr arolwg yma 

36.	Sut wnaethoch chi dderbyn yr arolwg yma? 

Dewiswch bopeth sy’n berthnasol. 

Cyfrif cyfryngau cymdeithasol y cyngor

Cyfrif cyfryngau cymdeithasol eraill

Gan gynghorydd lleol

Trwy e-bost gan y cyngor

Dim yn gwybod

Arall (dywedwch wrthyn ni isod. Peidiwch 
â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol 
amdanoch chi na neb arall yn y blwch):
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37.	Pa mor hawdd oedd gwneud yr arolwg 
yma? Dewiswch 1 opsiwn yn unig. 

Yn anodd iawn

Yn weddol anodd

Dim yn hawdd nac yn anodd

Yn weddol hawdd

Hawdd iawn

Dim yn gwybod
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Diolch am gymryd yr amser i wneud ein harolwg.   

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr 
arolwg yma, cysylltwch â ni.

E-bost:	 ymholiadau@data.cymru

Ffôn:	 029 2090 9500

mailto:ymholiadau%40data.cymru?subject=
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